

Số: 28/TB-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh ngày 8/4/1996

## **THÔNG BÁO**

### **V/v tiếp tục triển khai đợt 2 thực hiện Nghị định 87-88/CP và Chỉ thị 814/TTg**

Trong cuộc họp ngày 30/3/1996, Ban chỉ đạo 814 thành phố họp thống nhất nội dung chỉ đạo triển khai đợt 2 thực hiện Nghị định 87-88/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg Thủ tướng Chính phủ như sau:

I- Ngày 01/3/1996, đại biểu các ngành, đoàn thể thành phố, 18 quận huyện dự hội nghị sơ kết đợt 1 thực hiện Nghị định 87-88/CP và Chỉ thị 814/TTg đã được nghe báo cáo sơ kết kết quả đợt 1, nghe nhiều báo cáo bổ sung, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố, đặc biệt là của đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, biểu dương những đơn vị và cá nhân làm tốt, nêu bật những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và chỉ rõ: sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị định 87-88/CP và Chỉ thị 814/TTg công tác quản lý, đấu tranh ngăn chặn những sai phạm trong lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến rõ nét, thu được kết quả ban đầu tương đối toàn diện. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã tổ chức quán triệt trong nội bộ, xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, phối hợp hành động rộng rãi, vận động đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Qua đợt cao điểm này, chúng ta đã thu được những kinh nghiệm tốt về nhiều mặt, tạo khí thế mới và tiền đề rất thuận lợi cho những bước tiếp theo.

**II- Phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đợt 2 với phương châm tích cực nhưng chắc chắn, tập trung đánh trúng bọn đầu sỏ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo ra nhiều loại hình hoạt động mới hấp dẫn và bổ ích với những nội dung cụ thể sau đây:**

1/ Kiện toàn Ban chỉ đạo 814 các cấp, đảm bảo 100% các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có Ban chỉ đạo với đầy đủ thành phần theo quy định, giữ vững chế độ họp định kỳ và báo cáo, thỉnh thị hàng tuần, tháng. Ban chỉ đạo hoạt động phải có hiệu lực thực sự, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất, chặt chẽ.

Củng cố đội kiểm tra liên ngành từ thành phố đến cơ sở.

+ Cấp thành phố: từ bốn tổ kiểm tra liên ngành sắp xếp lại còn 2 tổ cộng với 1 tổ xử lý.

+ Các quận, huyện, phường, xã, thị trấn theo tinh thần đó thu gọn lại, chọn các đồng chí nhiệt tình, đeo bám công việc, am hiểu nhiệm vụ.

Cần nhận thức rằng các đối tượng vi phạm càng ngày càng tìm cách đối phó tinh vi và hiểm độc hơn, do vậy không được lơ là, thỏa mãn dẫn đến mất cảnh giác, xả hơi, buông lỏng.

2/ Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, tạo sức mạnh quần chúng và dư luận xã hội lên án và trực tiếp tham gia đấu tranh ngăn chặn vi phạm, xây dựng môi trường mới lành mạnh. Công việc này đòi hỏi sự kiên trì, sự phối hợp nhịp nhàng, nhất là các đoàn thể và tổ dân phố, các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, phổ biến giáo dục đến tận từng hộ sản xuất kinh doanh, tổ dân phố, hộ gia đình yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, làm bản cam kết và tự giác giao nộp các sản phẩm độc hại cho chính quyền địa phương.

3/ Khâu kiểm tra, xử lý phải được chấn chỉnh đảm bảo kịp thời, chính xác. Dựa vào dân và làm tốt khâu nắm tình hình, đã đánh là trúng, không kiểm tra tràn lan, hú họa. Cần tập trung truy quét cho được bọn đầu sỏ, đường dây sex tour, vận chuyển, tàng trữ ma túy, in sang băng lậu... và những trọng điểm lớn, chú ý đề phòng và phát hiện các hình thức biến tướng sang loại hình hoạt động khác để qua mắt cán bộ, kiểm tra.

- Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra văn hóa phẩm từ ngoài vào, ngăn chặn bằng được các sản phẩm độc hại qua tất cả các cửa khẩu, chú ý các ngã vào kể cả cơ quan ngoại giao.

Khâu xử lý vi phạm vừa qua làm quá chậm, cần khắc phục ngay, kiểm tra đến đâu giải quyết dứt điểm tới đó, phải sớm đưa ra xử trực pháp luật một số vụ vi phạm điển hình.

4/ Về nội dung xây, ngoài việc thực hiện theo kế hoạch 159 của Ủy ban nhân dân thành phố, cần chú ý thêm một số việc.

- Gắn việc thực hiện Nghị định 87-88/CP và Chỉ thị 814/TTg với cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn minh – gia đình văn hóa”, “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới khu dân cư”, “người tốt, việc tốt”. Đề nghị nhập 3 Ban chỉ đạo này làm 1 để tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động và gắn bó hỗ trợ cho nhau.

- Sở Văn hóa thông tin thành phố chuẩn bị tốt nội dung thông báo Ban chỉ đạo 814/TP để tổ chức hội nghị chuyên đề về hộ gia đình, tổ dân phố, ấp tự quản.

- Các ngành chức năng và các địa phương tích cực xây dựng những chương trình hoạt động, nâng chất lượng và mở rộng các cơ sở vui chơi giải trí, nâng cao phúc lợi văn hóa xã hội cho nhân dân.

- Sở văn hóa thông tin thành phố sớm hoàn chỉnh các phương án đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, đầu tư cho việc sản xuất chương trình trên đĩa CD room, băng video, phim nhựa, sách, báo. Mở nhiều cuộc thi sáng tác trên các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, tăng cường tuyên chọn, đưa ra hội đồng xét duyệt các băng hình video có nội dung lành mạnh (trừ phim truyện) để đưa vào danh mục phát hành.

- Sở Lao động Thương binh xã hội phối hợp với các ô mã dân, xì ke, ma túy, giải quyết tốt nạn ăn xin, cùi hủi và các tệ nạn xã hội liên quan khác, cần chú ý

ngăn chặn nạn mại dâm dưới tuổi thành niên, xử lý nặng kẻ mua dâm, nhất là bọn hiếp dâm trẻ em.

- Theo chỉ đạo của Chính phủ, cho phép địa phương giữ lại 30% từ tiền phạt, thưởng cho những người trực tiếp tham gia phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm. Số 70% còn lại cũng giao cho địa phương quản lý đầu tư cho các hoạt động văn hóa – xã hội.

- Sở Lao động Thương binh xã hội, Sở Văn hóa thông tin lập dự trù trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết cho mua một số phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác (lấy từ quỹ tiền thu phạt). Ban chỉ đạo 814/TP giao nhiệm vụ này cho các cấp, các ngành, các quận, huyện, phường, xã, tích cực triển khai, thường xuyên báo cáo kết quả về thành phố để cuối tháng 6/1996 tiến hành hội nghị sơ kết đợt 2.

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**K/T Chủ tịch**  
**Phó Chủ tịch kiêm**  
**Trưởng Ban chỉ đạo 814/TP**

**Lê Thị Vân**